

BÀI THI

Chủ đề “Thầy cô trong trái tim em” năm 2022

Kính thưa quý Thầy, Cô và các bạn học sinh thân mến!

Em tên: **Bùi Nguyễn Ái Vy**

Hiện là học sinh lớp 7/3 của **trường TH&THCS Long Phụng**

Hôm nay đến với cuộc thi với chủ đề “**Thầy cô trong trái tim em**” năm 2022, cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/1022) em xin chia sẻ cảm nghĩ của bản thân về người Thầy, Cô mà em yêu quý nhất.

Khi còn nhỏ, em cứ ngỡ cha mẹ là người cho em tình cảm nhiều nhất. Khi biết cắp sách đến trường, em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ. Thầy cô là những người dạy cho chúng ta biết chữ, biết thế nào là lẽ phải trên đời. Đối với những học sinh còn cắp sách đến trường như chúng em thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của mình. Ca dao, tục ngữ Việt Nam chúng ta có nhiều câu rất hay như “Không thầy đố mày làm nên”, hay “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. Như vậy nếu không có thầy có cô thì em không viết được những dòng chữ như thế này.

Thầy cô là những người đã dìu dắt chúng ta trên con đường học vấn. Từ đứa trẻ ngây ngô em đã dần dần tiếp thu được những kiến thức từ thầy cô chỉ dạy.

Con người chắc hẳn, ai cũng có một thời cắp sách đến trường. Đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của lứa tuổi học trò: ngây thơ, hồn nhiên, mộng mơ, vô tư và cả sự tinh nghịch, quậy phá. Thầy cô chính là người đã dạy chúng ta thế nào là đúng, thế nào là sai. Chỉ dẫn tận tình để chúng ta trở thành những người công dân tốt vừa có đức, vừa có tài phục vụ cho xã hội, cho đất nước mai sau. Hiện tại em là học sinh lớp 7, em rất tự hào khi học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Long Phụng vì ở đây được học trong một ngôi trường nhiều giáo viên giỏi và nhiệt huyết với nghề. Thầy cô buồn khi chúng em học yếu, sai phạm lỗi và rất vui khi chúng em học ngày tiến bộ, học giỏi và có đạo đức tốt. Em rất yêu mến thầy cô đã từng dạy em, nhưng cô mà em yêu mến nhất là cô ngữ văn. Dáng người cô hơi thấp nhưng khuôn mặt cô rất xinh, mái tóc đen luôn được kẹp gọn sau gáy bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ. Cô có đôi mắt sắc xảo, to và sáng,

pha lẫn những ánh nhìn ám áp, dịu dàng. Ngày đầu tiên gặp cô là khi chúng em học online, ngay từ tiết học đầu tiên vì học online nên em sợ sẽ khó hiểu nhưng cô đã cho em một quan niệm hoàn toàn khác về học online môn văn. Môn văn đối với em từ trước nay là một môn vô cùng khó nhưng lời giải của cô khiến em như được bước vào thế giới khác, một thế giới mà em có thể thỏa sức tưởng tượng và cho em biết thêm về tình yêu thương, về tình cảm và về mọi mặt trong xã hội. Giờ đây, em đã có thể hiểu và học thêm nhiều kiến thức qua bài giảng của cô. Sự nhiệt tình nhiệt huyết của cô đã truyền cảm hứng vào con người vó khô khan của em. Những bài viết văn sau đó đối với em không còn quá khó. Không biết cô có cảm nhận được những tình cảm mà chúng em dành cho cô không nhỉ? Chắc là không đâu, tình cảm đó là sự biết ơn là lòng kính trọng, là sự ngưỡng mộ, là sự nhiệt huyết và trái tim yêu nghề của cô một cách thâm lặng... Ở cô có những điều mà em không hề có và em biết là mình cần phải học nhiều thứ lắm. Đó là vui vẻ và tấm lòng yêu thương những học sinh nghịch ngợm như chúng em.

Từ lúc đó đến bây giờ, em đã được học với rất nhiều thầy cô, nhưng cô ngữ văn vẫn luôn là giáo viên mà em yêu quý nhất. Nhân dịp 20/11 em gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất, em mong rằng cô sẽ luôn khỏe mạnh và tiếp tục sự nghiệp trồng người vĩ đại của mình.

Người viết

Bùi Nguyễn Ái Vy